

การขอเปิดเจรจาความตกลงเขตการค้าเสรี ไทย - สหภาพเศรษฐกิจยูเรเชีย

จากการรวมตัวกันเป็นสหภาพเศรษฐกิจใหม่ของโลกเมื่อสองปีที่ผ่านมา อันประกอบด้วย 5 ประเทศ ในนาม “สหภาพเศรษฐกิจยูเรเชีย” หรือ Eurasian Economic Union (EEU หรือ EAEU) ประกอบด้วย รัสเซีย เบลารุส คาซัคสถาน อาร์เมเนีย และคีร์กีซสถาน ด้วยจำนวนประชากรราว 180 ล้านคน ที่มีขนาดเศรษฐกิจรวม 2.8 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันได้กลายเป็นเขตเศรษฐกิจเนื้อหอมที่ดึงดูดให้ประเทศต่างๆ หุ่มความสนใจที่จะขอเจรจาการค้า ในลักษณะทวิภาคีด้วยกว่า 40 ประเทศ

สาธารณรัฐเวียดนาม ถือเป็นประเทศเสือป็นไฉและสามารถทะลุทะลวงฝ่าด่านเจรจาทำ FTA กับ EAEU จนประสบความสำเร็จได้เป็นประเทศแรกโดยมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นที่น่าสังเกตว่าเวียดนามมักจะตัดสินใจโดดเข้าร่วมเจรจาการค้าเขตการค้าเสรีในทุกเวทีของโลกโดยที่ไม่ทราบว่าได้มีการไตร่ตรองผลได้ผลเสียอย่างรอบคอบแล้วหรือยัง นอกจากนี้จะอาศัยความสัมพันธ์ที่ดีกับ รัสเซียอันยาวนานตั้งแต่สมัยที่รัสเซียยังปกครองด้วยระบอบสังคมนิยมแล้ว เวียดนามยังได้แสดงท่าทีว่าสนใจจะซื้อเทคโนโลยีการผลิตพลังงานปรมาณูจากรัสเซีย แต่หลังจาก FTA มีผลบังคับใช้แล้วเพียงหนึ่งเดือน เวียดนามก็ประกาศว่าขอยกเลิกโครงการสร้างโรงปฏิกรณ์พลังงานปรมาณูเนื่องจากไม่มีงบประมาณเพียงพอ ก็เลยไม่ทราบว่าเป็นการใช้แทคติในการเชิญชวนล่อให้ EAEU มาสนใจเจรจาความตกลงเขตการค้าเสรีด้วยหรือเปล่า

ขณะนี้ยังมีอีกหนึ่งประเทศในภูมิภาคอาเซียนที่กำลังเร่งรัดกระบวนการเจรจา FTA กับ EAEU ให้ลุล่วงโดยเร็ว นั่นคือสาธารณรัฐสิงคโปร์ หลังจากใช้กลยุทธ์

แบ่งทีมงานออกเป็น 2 คณะ ทั้งระดับเทคนิคและระดับนโยบาย แยกกันเดินสายโน้มน้าวประเทศสมาชิกทั้ง 5 ประเทศ จนสามารถได้รับฉันทามติเบื้องต้นและบรรลุความตกลงทำ Joint Feasibility Study ร่วมกันไปเมื่อเดือนตุลาคม 2559 ก่อนจะเปิดการเจรจาความตกลงกันอย่างเป็นทางการในลำดับต่อไป และในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 รองประธานาธิบดีคนที่หนึ่งของรัสเซีย ก็ออกมาประกาศว่ากระบวนการเจรจา FTA กับสิงคโปร์น่าจะสำเร็จเสร็จสิ้นได้ในช่วงปลายปี 2560 และต่อจากนั้นรัฐสภาจะสามารถให้สัตยาบันได้เรียบร้อยไม่เกินไตรมาสแรกของปี 2561 ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ดั้งเดิมของการรวมตัวกันก่อตั้ง EAEU นั้น ก็เพื่อใช้กฎระเบียบและอัตราภาษีศุลกากรร่วมกันเท่านั้น แต่สิงคโปร์พยายามขยายขอบเขตการเจรจาให้ครอบคลุมเรื่องการลงทุนและด้านแรงงานด้วย ซึ่งประเทศสมาชิกบางประเทศมิได้มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งหมด

หลังจากโดนัล ทรัมป์ ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดี และมีนโยบายที่แน่ชัดว่าจะไม่สานต่อความตกลงการค้า Trans-Pacific Partnership ของรัฐบาลบารัค โอบามา โดยเน้นการเจรจาแบบทวิภาคีเพื่อผลประโยชน์ของสหรัฐอเมริกาต้องมาก่อน จึงเป็นแนวโน้มสำหรับทุกประเทศที่จะดำเนินการไปในทิศทางเดียวกัน โดยเฉพาะประเทศสมาชิก TPP ที่ต่างต้องเร่งปรับนโยบายกันเป็นการใหญ่

จากทิศทางและแนวโน้มในการเจรจาความตกลงทางการค้าที่กำลังเปลี่ยนไปสู่การเจรจาแบบทวิภาคีนั้น น่าจะยิ่งทำให้ EAEU เป็นที่น่าสนใจกับนานาประเทศที่อยากจะสร้างความสัมพันธ์ทางการค้าด้วยสำหรับประเทศไทยก็ได้ยื่นหนังสือแจ้งความจำนงที่

นโยบายภาครัฐ เศรษฐกิจการลงทุน แนวโน้มการตลาด รายงานสินค้าและบริการ อื่นๆ

Call Center 1169

www.ditp.go.th
www.thaitrade.com

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

563 ถนนนันทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000

Thai Trade Center

Kosmodamianskaya nab., 52, k1
Moscow 115054, Russia

T: +7 499 653-59-89

F: +7 499 653-69-59

E: moscow@thaitrade.ru

จะเจรจาความตกลงทางการค้าด้วยแล้ว และกำลังอยู่ในขั้นตอนสำคัญที่จะขอฉันทามติเบื้องต้นจากประเทศสมาชิก EAEU เพื่อให้บรรลุความตกลงทำ Joint Feasibility Study ร่วมกันต่อไป อย่างไรก็ตาม เนื่องจากมีหลายประเทศหรือกลุ่มประเทศที่ต้องการเจรจาทำความตกลงการค้ากับ EAEU ซึ่งไม่มีการเรียงลำดับก่อนหลัง ขึ้นอยู่กับผลการพิจารณาผลประโยชน์ทางการค้าของแต่ละประเทศสมาชิกเป็น

สำคัญ ดังนั้น ประเทศไทยจึงต้องดำเนินกลยุทธ์ใช้ความสัมพันธ์กับรัสเซียในฐานะที่เป็นประเทศพี่ใหญ่ให้ช่วยผลักดันประเทศสมาชิกรายอื่นๆ ควบคู่ไปกับการลobbying บางประเทศโดยตรงที่ยังไม่แสดงท่าทีที่ชัดเจนที่จะให้การสนับสนุนหรือไม่ และหากทุกอย่างสามารถดำเนินไปได้ดีโดยไม่มีอุปสรรค ประเทศไทยจะสามารถบรรลุความตกลงเขตการค้าเสรีกับ EAEU ได้ในอีก 2-3 ปีข้างหน้าเป็นอย่างเร็ว 

